



3 อ. 3 ส.

สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



จังหวัดพิจิตร พร้อมใจ ห่วงใยประชาชน พันอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ ๒๕๕๙

นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อนหรือเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทำให้มีความหนาแน่นในการใช้รถใช้ถนน จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดพิจิตรมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตราการเสียชีวิตสูงสุดเกิดขึ้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วชิรबारมี สากเหล็ก วังทรายพูน สามง่าม ตามลำดับ และจากสถานการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘ มีรายงานผู้บาดเจ็บรวม ทั้งสิ้น ๔,๑๕๕ คน เสียชีวิต ๗๓ คน พื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรเป็นพื้นที่ที่เกิด อุบัติเหตุมากที่สุดถึง ๙๓๓ ครั้ง จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ของ การจราจรทางบกปัญหาเกิดจากจักรยานยนต์ ตามด้วยรถปิคอัพ รถนั่งและบรรทุก โดยมีสาเหตุรวมหลักๆดังนี้

๑.ด้านผู้ขับขี่ยานพาหนะ รายที่ดื่มสุรา หรือยาเสพติดกระทัน และรายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการ ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ขับตามในระยะกระชั้นชิด แฉงในที่คับขัน ผู้ที่ขับจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่รู้หลักขับขี่ที่ปลอดภัย

๒.ด้านยานพาหนะ อยู่ในสภาพชำรุดหรือขาดการบำรุงรักษา โดยเฉพาะระบบเบรก ไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเลี้ยว

๓.ด้านสิ่งแวดล้อมและถนน มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนกว่าร้อยละ ๑๖

๔.ด้านเครื่องป้องกัน เช่นไม่สวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ และเข็มขัดนิรภัย สำหรับรถยนต์ สามารถทำให้ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้

นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดพิจิตรได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งยึดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนตลอดทั้งปี และกำหนดจุดเสี่ยงทุกอำเภอๆละ ๕ จุด มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาภายในจังหวัด และ ประเมินผลการดำเนินงานทุก ๓ เดือน ส่วนศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดพิจิตร ตั้งชื่อ“สุขภาพ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปี ใหม่ ๒๕๕๙”กำหนดการเปิด ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวชิรबारมี ซึ่งประชาชนที่ เดินทางผ่านเส้นทางมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลก โดยผ่านเส้นทางนี้สามารถจอดแวะรับบริการ พักรถ เช็กสภาพรถ น้ำดื่ม ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป โทรสายด่วน ๑๖๖๙ กรณีเกิดอุบัติเหตุได้ ตลอดเวลา